

Kỳ 5: Con người là nòng cốt, xác định rõ từ nhận thức tới hành động

15:54 13/10/2022

Tác giả: Đang cập nhật

Xây dựng môi trường báo chí văn hóa không chỉ là vấn đề cấp thiết, trách nhiệm mà còn mang tính tự thân của mỗi tòa soạn, mỗi người làm báo. Hơn ai hết nhà báo phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp thì mới đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của nhân dân, của xã hội.

Làm sâu sắc hơn ngòi bút; gợi mở, lan tỏa ý thức trách nhiệm, tinh thần nhân văn trong mỗi tác phẩm báo chí phụ thuộc vào ý chí, cách thức vận hành của mỗi tòa soạn, mỗi nhà báo, phóng viên. Văn hóa trở thành sợi dây gắn kết của trách nhiệm, lương tâm và lòng tự trọng nghề nghiệp của những người làm báo, cùng nhau hướng đến xây dựng nền báo chí quốc gia hiện đại, nhân văn. Trong những điều kiện cụ thể, dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng, xây dựng môi trường báo chí văn hóa ở từng tòa soạn đã và đang tạo ra nhân tố kiến tạo bản sắc, thương hiệu của từng cơ quan báo chí, người làm báo.

Đảm bảo tính nguyên tắc, xuyên suốt trong tư tưởng

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - có ý nghĩa tạo bước ngoặt mới phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng ta xác định: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta_ Ảnh: Tư liệu.

Điều đó, có nghĩa, quan tâm, phát triển văn hóa thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội mà các thế hệ người Việt Nam chúng ta đang kỳ công xây dựng. Báo chí là một phần của văn hóa, phát triển văn hóa báo chí cũng chính là thể hiện tính ưu việt của nền báo chí cách mạng. Và cũng không phải bây giờ câu chuyện về văn hóa báo chí, xây dựng môi trường báo chí văn hóa mới được chúng ta coi trọng. Trong dòng chảy của báo chí, "văn hóa" càng cần thường xuyên được vun đắp, cập nhật và phát huy. Việc phát động phong trào "Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí" cũng không ngoài mục đích góp phần nâng lên những giá trị tiến bộ, nhân văn trong hoạt động báo chí; qua đó động viên, khích lệ mỗi tòa soạn báo phấn đấu trở thành những điểm sáng về văn hóa, mỗi người làm báo là một nhân cách văn hóa.

Để tiếp tục xây dựng, gìn giữ, chấn hưng và phát triển nền văn hóa, một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện thật tốt được người đứng đầu Đảng nêu rõ: chú trọng xây dựng Đảng

và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức;... phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên..., người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Tại các hội nghị liên quan đến công tác báo chí, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương luôn đặt ra yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí.

Trong bài viết “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” của đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ: Những khuyết điểm, yếu kém của các cơ quan báo chí hiện nay, có nguyên nhân quan trọng là chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng. Vai trò của tổ chức đảng trong một số cơ quan báo chí còn mờ nhạt, cán bộ, đảng viên chưa thật sự giữ vai trò tiên phong, gương mẫu. Trách nhiệm chính trị, tính chiến đấu của một số đảng viên và người đứng đầu cơ quan báo chí chưa được đề cao.

Tổ chức Đảng tại các cơ quan báo chí phải thật sự là hạt nhân chính trị, bảo đảm giữ vững định hướng tư tưởng của mỗi tờ báo, làm cho báo chí phát triển đúng hướng; đồng thời bảo đảm quyền tự do sáng tạo của báo chí, giúp báo chí hoàn thành tốt trách nhiệm cao cả của mình như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam”...



Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: Tổ chức Đảng tại các cơ quan báo chí phải thật sự là hạt nhân chính trị, bảo đảm giữ vững định hướng tư tưởng của mỗi tờ báo, làm cho báo chí phát triển đúng hướng; đồng thời bảo đảm quyền tự do sáng tạo của báo chí, giúp báo chí hoàn thành tốt trách nhiệm cao cả của mình_Ảnh: Tư liệu.

Đồng thời nhấn mạnh, đối với các cơ quan báo chí, công tác xây dựng Đảng góp phần bảo đảm nguyên tắc bất di bất dịch là luôn luôn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông. Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí chính là yêu cầu có ý nghĩa quyết định để hoạt động báo chí bảo đảm tính cách mạng, dân chủ, khoa học, nhân văn, phục vụ đất nước, phục vụ đại đa số nhân dân.

Như vậy, có thể khẳng định, để kiến tạo thành công môi trường báo chí văn hóa, tổ chức đảng tại các cơ quan báo chí phải thật sự là hạt nhân chính trị, phải thống nhất từ nhận thức tới hành động.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, theo nhà báo Thái Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa, để xây dựng được môi trường văn hóa báo chí, Báo Khánh Hòa đã luôn chú trọng đến xây dựng, rèn luyện ý thức của từng cá nhân. Cấp ủy, Ban Biên tập thường xuyên theo sát các bộ phận để kịp thời chỉ đạo, định hướng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở để mỗi cá nhân không vướng vào những sai lầm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Các cán bộ,

đảng viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện văn hóa công sở, văn hóa người làm báo. Xây dựng văn hóa giờ giấc làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử; văn hóa trang phục; văn hóa hội họp; văn hóa nhận xét, đánh giá, góp ý, phê bình... là những nội dung được các chi bộ, các phòng chuyên môn chú trọng thực hiện, đưa vào sinh hoạt thường kỳ. Bên cạnh đó, Cấp ủy, Ban Biên tập cũng đặc biệt quan tâm đến việc tạo ra môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện, để các cán bộ, phóng viên, biên tập viên gắn bó, chia sẻ với nhau, xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình, từ đó phấn đấu, nỗ lực vì mục tiêu chung là xây dựng tờ báo ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Ban Biên tập Báo Khánh Hòa nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống_ Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Ngoài việc thực hiện tốt chuyên môn, Báo Khánh Hòa còn làm tốt công tác thiện nguyện. Trong lĩnh vực này, các cá nhân trong cấp ủy, Ban Biên tập luôn là những người tiên phong, tích cực kết nối với các doanh nghiệp, tìm kiếm những nguồn tài trợ để thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa như: xây nhà cho người nghèo, cấp học bổng cho học sinh, giúp đỡ những hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật... Những việc làm ý nghĩa này đã lan tỏa trong tòa soạn, nhiều phóng viên trong quá trình tác nghiệp cũng đã tích cực vận động, tham gia, tạo nên nét đẹp văn hóa của người làm báo, nhà báo không chỉ là người cầm bút phản ánh cuộc sống mà còn là những người có trái tim, biết trân trọng, yêu thương và chia sẻ...

Con người - yếu tố nòng cốt tạo nên môi trường văn hóa



Nhà báo Thái Thị Lệ Hằng- Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa trao tặng quà cho các em học sinh nghèo huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa_ Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Theo nhà báo Thái Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa, là những người làm báo, chúng ta đều ý thức rất rõ báo chí là một phần của văn hóa, mỗi sản phẩm báo chí là một sản phẩm văn hóa và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, mỗi nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Tòa soạn báo chí là nơi hun đúc cho các nhà báo niềm đam mê, tình yêu, trách nhiệm đối với nghề nên trước hết, muốn có một đội ngũ nhà báo bút sắc lòng trong, nhiệt huyết, bản lĩnh thì phải xây dựng văn hóa tòa soạn để đó thực sự là nơi lan tỏa văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Văn hóa tòa soạn không chỉ là nét đẹp bên ngoài mà còn bao hàm những giá trị cốt lõi của nghề báo, người làm báo. Một tòa soạn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phụng sự bạn đọc bằng những tác phẩm chất lượng, giữ vững kỷ luật kỷ cương, giữ vững đạo đức người làm báo thì đó chính là điểm sáng văn hóa. Văn hóa phải được thể hiện qua cách sống và làm việc của từng cá nhân trong tòa soạn. Văn hóa phải được thể hiện qua ý thức và trách nhiệm làm nghề, trách nhiệm

xã hội. Hay nói như Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: “Văn hóa của người làm báo là hướng tới 4 chữ “tâm sáng, bút sắc”. Một cơ quan báo chí có những cá nhân người làm báo sống có tâm với nghề, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, biết đấu tranh với cái sai, bảo vệ cái đúng, lan tỏa những điều tốt đẹp thì sẽ tạo nên một tập thể cơ quan báo chí văn hóa. Môi trường tốt sẽ tạo ra những cá thể tốt và ngược lại những cá thể tốt sẽ tạo nên một tập thể tốt.



Phóng viên Báo Khánh Hòa tác nghiệp trên điểm đảo Đá Tây C thuộc quần đảo Trường Sa_ Ảnh: Tư liệu.

Tại Báo Khánh Hòa, những năm qua, Cấp ủy, Ban Biên tập luôn chú trọng công tác xây dựng môi trường văn hóa báo chí. Báo Khánh Hòa đã xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp riêng, quán triệt thường xuyên cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm. Cấp ủy, Ban Biên tập luôn quan tâm, tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị. Báo thường xuyên tổ chức các buổi giao ban nghiệp vụ, qua đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những trường hợp sai phạm về chuyên môn, nghiệp vụ, không để xảy ra các sai sót. Đây cũng là nơi để các phóng viên gắn bó với nhau hơn, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc. Trong quá

trình tác nghiệp, phóng viên luôn tuân thủ những quy định của bộ quy tắc nghề nghiệp, đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác của bài viết, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân. Chúng tôi luôn xác định từng cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Khánh Hòa phải xác định rõ hơn từ nhận thức tới hành động về tính Đảng của tờ báo mình làm việc. Đây là điều có tính nguyên tắc, xuyên suốt trong tư tưởng từ chỉ đạo tới soạn tin, viết bài của từng phóng viên.

Ngoài bộ quy tắc nghề nghiệp, chúng tôi còn xây dựng quy tắc ứng xử với mạng xã hội. Trong môi trường mạng xã hội sôi động như hiện nay, điều này cũng rất cần thiết. Không thể để tình trạng một phóng viên ban ngày thì làm một nhà báo cần mẫn, viết tin bài theo đúng định hướng, định mức, ban đêm lại thành những “anh hùng bàn phím” lộng ngôn trên mạng xã hội. Ứng xử với mạng xã hội là ý thức của mỗi người, cũng là văn hóa của mỗi người. Do đó, vấn đề này cũng được cấp ủy, Ban Biên tập Báo Khánh Hòa đặc biệt quan tâm.



Báo Khánh Hòa đã xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp riêng, quán triệt thường xuyên cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm_ Ảnh: Tư liệu.

Nếu nói về yếu tố nòng cốt để tạo nên môi trường văn hóa, thì đó chính là con người. Trong cơ quan báo chí, nếu người đứng đầu không nêu gương, không gương mẫu, tiên phong thì rất khó để xây dựng nên một môi trường làm việc văn hóa, năng động cho những người làm báo. Ngược lại, mỗi cá nhân trong tập thể ấy cũng cần phải chung tay kiến tạo, đồng lòng thực hiện tốt văn hóa công sở để góp phần tạo nên một môi trường làm việc trong lành, nghiêm túc. Đặc biệt, là người cầm bút, cá nhân nhà báo cũng phải biết làm sao để lan tỏa văn hóa, giữ gìn được giá trị cốt lõi tính nhân bản, nhân văn của cơ quan báo chí chính thống, phải biết trăn trở với từng câu chữ, từng số phận con người trong bài viết, làm sao đưa đến cho bạn đọc những thông tin chuẩn xác, không chạy theo thị hiếu tầm thường...

Báo chí chúng ta đang đứng trước cả những cơ hội và những thách thức. Thực trạng “báo hóa tạp chí”, sự biến tướng của một số ít tờ báo,... thiết nghĩ nguồn gốc sâu xa từ vấn đề vi phạm đạo đức của người làm báo. Đạo đức là "luật pháp nội tâm", soi chiếu vào 12 tiêu chí thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa” rõ ràng dù không mang ý nghĩa là thiết chế ràng buộc nhưng là gốc rễ để mỗi nhà báo tự vượt lên trên những tính toán vụ lợi, hoàn thiện nhân cách, cống hiến trí tuệ, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của nhân dân.

Anh Tuấn - Hà Giao

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ky-5-con-nguoi-la-nong-cot-xac-dinh-ro-tu-nhan-thuc-toi-hanh-dong>